

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU  
ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY  
BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Số 426-CV/ĐU

V/v gửi Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  
kêu gọi toàn dân chung sức chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc,  
- Các đoàn thể chính trị - xã hội Tổng công ty.

Ngày 30/3, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời kêu gọi **“Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19”** tới tất cả đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài trong trận chiến chống dịch Covid-19.

Đảng ủy Tổng công ty kính gửi các tổ chức đảng trực thuộc, các đoàn thể chính trị-xã hội Tổng công ty và các đồng chí **Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dân chung sức chống dịch Covid-19**. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, các đoàn thể chính trị - xã hội Tổng công ty, các đồng chí phổ biến, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể hoặc các hình thức khác phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị.

(Đính kèm Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  
kêu gọi toàn dân chung sức chống dịch Covid-19)

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban chấp hành Đảng bộ TCT,
- HĐTV, Ban điều hành TCT,
- UBKT, CQ UBKT Đảng ủy TCT,
- Các Ban Đảng ủy TCT,
- UBKT Đảng ủy cơ sở,
- VP, các phòng, ban, trạm, chi nhánh TCT,
- Website TCT, Văn phòng điện tử TCT,
- Lưu: VP Đảng – Đoàn thể.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ



Phạm Quang Giáp

## LỜI KÊU GỌI

### CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

**Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài,**

Đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia. Đến nay, đã có trên 72 vạn người nhiễm bệnh, gần 3,5 vạn người tử vong ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nữa.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội; bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc chiến đấu chống đại dịch, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương sự vào cuộc của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương tới cơ sở; biểu dương sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành Y tế, lực lượng quân đội, công an và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự vào cuộc kịp thời, tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí. Đặc biệt, tôi cảm ơn đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tin tưởng, ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hiện nay, chúng ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, mỗi địa phương cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này.

**Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài,**

Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội. Thời gian qua, toàn dân ta đã đồng lòng, cùng chung sức với Đảng, Nhà nước ngăn ngừa và kiểm

soát dịch bệnh bước đầu có hiệu quả. Thời gian tới đây, chúng ta có thể sẽ còn phải đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên quyết hơn nữa.

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch ở vào thời điểm vô cùng quan trọng này, một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân, cũng như cuộc sống hằng ngày của đồng bào ta. Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh.

Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông sâu sắc và đang hết sức cố gắng, nỗ lực hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước, nhất là các nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng, trong tình hình hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch này.

**Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19!**

**NGUYỄN PHÚ TRỌNG**

**Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"**